



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án tổ chức Lễ Khai ấn Đền Trần năm 2023



Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Ngày 31-1, Ban TVTU tổ chức hội nghị đánh giá tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão; cho ý kiến về việc triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng đầu năm 2023; phương án tổ chức Lễ Khai ấn Đền Trần năm 2023. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban TVTU đã nghe báo cáo khái quát tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18-11-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban TVTU đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 8-12-2022 về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 để chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Toàn tỉnh đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thị trường hàng hóa Tết phong phú với giá cả ổn định, hàng hóa Việt Nam được người tiêu dùng tin cậy lựa chọn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhân dân

trong tỉnh đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi, an toàn. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân khẩn trương triển khai ngay công việc với không khí vui tươi, phấn khởi, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023...

Về Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2023, sau 3 năm không tổ chức lễ hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay Lễ hội Khai ấn được tổ chức trở lại vào đêm 14 tháng Giêng năm Quý Mão nhằm ôn lại truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị của di sản văn hóa. Lễ hội Khai ấn còn là dịp thu hút khách thập phương kết hợp với tham quan du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố Nam Định ngày càng phát triển...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban TVTU và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc tổ chức, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Do đó trên địa bàn toàn tỉnh, Tết Nguyên đán diễn ra vui tươi, an toàn, tiết kiệm, mọi người đều được đón Tết trong đầm ấm, an vui, "không ai bị bỏ lại phía sau". Trong dịp Tết cổ truyền, Nam Định đã đón nhiều bà con, du khách về quê hương đón Tết, du Xuân lễ hội Chợ Viềng đầu năm, tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự được bảo đảm. Trong dịp Tết Nguyên đán, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thăm và làm việc với tỉnh. Thủ tướng đã quyết sách nhiều vấn đề lớn, quan trọng tạo đà cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển cả trước mắt và lâu dài. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ

(Xem tiếp trang 4)
Tin, ảnh: XUÂN THU

Báo chí phải nhanh, nhạy, chính xác, chuyên nghiệp, sát với thực tiễn hơn

Sáng 31-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023. Sự kiện đã trở thành truyền thống đầu năm mới của những người làm báo trong cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Quốc Minh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan chủ quản báo chí, cùng nhiều nhà báo lão thành dự giao ban.

Phát biểu tại giao ban, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay

mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi đến các cơ quan quản lý báo chí, cũng như lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành cách mạng lời chúc tốt đẹp nhất. Phó Thủ tướng tin tưởng với những kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm 2022, cùng nhiều bài học sâu sắc rút ra từ quá trình phát triển, chống dịch và trong cả hoạt động của báo chí, của cả nước, bước sang 2023, dù còn nhiều khó khăn, nhưng sẽ là một năm kiến tạo, đồng hành.

Giao ban báo chí đầu xuân hàng năm là cơ chế quan trọng để Đảng, Nhà nước định hướng, đồng hành cùng các cơ quan báo chí đổi mới với sự phát triển của đất nước. Cơ hội, quyết tâm của các cơ quan báo chí đã có, sự ủng hộ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và cơ chế

(Xem tiếp trang 4)
PV

Tập trung triển khai thực hiện một số dự án không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6-1-2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18-1-2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; để tăng cường hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự,

an sinh xã hội, ngày 31-1-2023, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 07/VPUBND-TT gửi các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố Nam Định và các nhà đầu tư liên quan cho ý kiến chỉ đạo đơn đốc một số nội dung cụ thể.

Theo đó, yêu cầu các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: Rà soát, nghiên cứu và nâng cao

(Xem tiếp trang 4)
THÀNH TRUNG

Lao động, sản xuất đầu xuân Xuân Trường nỗ lực đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế

(XEM TIN TRANG 4)



Tin, ảnh: THÀNH TRUNG

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2023

Không cần chờ đến 2 năm khi giám định lại sức khỏe do tai nạn lao động

Tháng 2-2023, Thông tư 18/2022/TT-BYT có hiệu lực quy định việc người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã thực hiện giám định sức khỏe để hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoàn toàn có thể chủ động đi khám giám định lại mức suy giảm khả năng lao động nếu có nhu cầu.

Cũng theo quy định mới, người lao động còn được Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trả phí khám giám định lại nếu kết quả khám giám định xác định người lao động đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nếu kết quả giám định lại không đủ để được điều chỉnh tăng

(Xem tiếp trang 4)
PV

Nghĩa Hưng tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

Thời gian qua, huyện Nghĩa Hưng đã huy động các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đồng bộ và kết nối với nhiều công trình trọng điểm ở trung tâm huyện và các xã, thị trấn, các tuyến đường giao thông huyết mạch, các chợ nông thôn, công trình nước sạch... góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

(Xem tiếp trang 2)



Thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Thành - Lợi giai đoạn III (ảnh 1); Cán bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng nghiên cứu các quy hoạch để tham mưu cho UBND huyện triển khai các dự án đầu tư năm 2023 (ảnh 2).

Bài và ảnh: THÀNH TRUNG

Miền Bắc sắp đón mưa xuân dài ngày, trời nồm ẩm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, khoảng ngày 1-2, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông mang theo nhiều hơi ẩm từ biển nên miền Bắc sẽ chuyển sang thời tiết nồm ẩm.

Cụ thể từ 1 đến 8-2, miền Bắc

nhiều mây, có mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng sớm, độ ẩm trong không khí tăng cao. Những ngày này, nền nhiệt miền Bắc dao động rất ít với nhiệt độ thấp nhất

(Xem tiếp trang 4)
PV

TIN THẾ GIỚI WHO duy trì mức cảnh báo cao nhất đối với đại dịch COVID-19

Ngày 30-1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục đưa ra cảnh báo đại dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với sức khỏe cộng đồng, mức cảnh báo cao nhất của WHO. WHO đánh giá đại dịch COVID-19 có thể đang trong thời điểm chuyển tiếp, cần được theo dõi cẩn thận để giảm thiểu những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra.

Trong cuộc họp ngày 30-1, người đứng đầu WHO cho biết tổ chức này hy vọng tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới sẽ chuyển sang một

(Xem tiếp trang 3)

TIN TRONG NƯỚC THÁI BÌNH Hơn 75 nghìn công nhân trở lại làm việc tại các khu công nghiệp

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, hiện tại hơn 75 nghìn công nhân (đạt tỷ lệ 100%) đã trở lại làm việc bình thường với tâm trạng phấn khởi, kỳ vọng một năm có nhiều đơn hàng và thu nhập ổn định.

Qua khảo sát, ngay đầu năm mới số doanh nghiệp do nhu cầu của sản xuất vẫn đang tiếp tục tuyển dụng lao động. Trong năm trước, một số doanh nghiệp dặt may

(Xem tiếp trang 4)
PV

Nuôi sinh khối tảo biển -

Giải pháp phát triển nghề nuôi ngao bền vững

Để phát triển nghề nuôi ngao bền vững, Sở Khoa học và Công nghệ (KH và CN) đã phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường (Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam) thực hiện Đề tài KH và CN cấp tỉnh "Nghiên cứu tuyển chọn, lưu giữ và nhân nuôi sinh khối một số loài tảo biển giàu dinh dưỡng làm thức ăn nuôi ngao giống trên địa bàn tỉnh Nam Định". Từ đó xây dựng quy trình nhân nuôi sinh khối các loài tảo biển phù hợp với điều kiện của tỉnh để làm thức ăn cho ngao giống.

Theo Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh, ngao được xác định là một trong những đối tượng nuôi thủy sản chủ lực. Những năm qua, nghề nuôi ngao tiếp tục phát triển mạnh với tổng diện tích nuôi hơn 2.000ha, tập trung chủ yếu tại một số xã cửa sông ven biển của 2 huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng. Mỗi năm, sản lượng nuôi ngao của tỉnh đạt trên 35 nghìn tấn. Hằng năm, tỉnh cung cấp trên 35 nghìn tấn ngao thương phẩm và hàng chục tỷ con ngao giống ra thị trường. Sản phẩm ngao Nam Định được đánh giá cao về hương vị, dinh dưỡng, ruột trắng, thịt dày, được ưa thích tại nhiều thị trường lớn trên thế giới. Hiện nay, tỉnh đã xây dựng thành công thương hiệu "Ngao sạch Giao Thủy", "Ngao sạch Lenger"; đặc biệt, năm 2020 "Vùng nuôi Liên kết Lenger Farm" quy mô 500ha ở xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) đã được cấp chứng nhận nuôi ngao bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế ASC (một chứng nhận quốc tế về nuôi trồng bền vững, an toàn thực phẩm và có trách nhiệm xã hội) đầu tiên tại Việt Nam và cũng là đơn vị đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận ASC cho ngao Meretrix lyrata. Qua đó góp phần xây dựng thành công chuỗi liên kết khép kín từ quá

trình ương nuôi ngao giống đến sản xuất, chế biến ngao thương phẩm, giúp ngao Nam Định đúng vững tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tuy nhiên vài năm gần đây, nghề nuôi ngao của tỉnh cũng đang gặp phải một số khó khăn, đặc biệt là nhân nuôi sinh khối bị chết hàng loạt do thiếu nguồn thức ăn tự nhiên. Nhiều hộ nuôi gặp khó khăn về nguồn vốn để tiếp tục đầu tư vào nuôi ngao sau nhiều lần nuôi bị thất bại. Bên cạnh đó, các vấn đề như: kích thước ngao giống bố mẹ giảm (trước đây khoảng 20-30 con/kg, hiện tại chỉ còn 60-70 con/kg), tỷ lệ sống của ngao giống thấp, thị trường tiêu thụ ngao thương phẩm không ổn định... đã và đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của nghề nuôi ngao ở Nam Định.

Cùng với các biện pháp đảm bảo sự phát triển của nghề nuôi ngao, việc nghiên cứu phát triển sinh khối của các loài vi tảo để sử dụng làm thức ăn trong nuôi ngao là bước rất quan trọng, có tính quyết định và là bí quyết công nghệ cho nghề nuôi ngao xuất khẩu.

Vi tảo đã cho thấy tiềm năng lớn trong việc sản xuất các loại thức ăn nuôi trồng thủy sản do chúng có chứa nhiều loại protein chất lượng cao, vitamin, chất khoáng và các loại axit béo không no giá trị cao mà động vật không tổng hợp được. Do vậy, việc sử dụng vi tảo trong nuôi trồng thủy hải sản; tổng quan tài liệu về ấu trùng ngao, hàu; tổng quan về điều kiện khu vực nghiên cứu... và đã thu thập được 4 giống tảo có nguồn gốc từ các địa phương khác nhau: vi tảo Nannochloropsis oculata, vi tảo Isochrysis galbana, vi tảo Chaetoceros muelleri, vi tảo Chaetoceros calcitrans.

Thực hiện Đề tài, nhóm nghiên cứu đã thu thập tài liệu về vi tảo, ứng dụng của vi tảo trong nuôi trồng thủy hải sản; tổng quan tài liệu về ấu trùng ngao, hàu; tổng quan về điều kiện khu vực nghiên cứu... và đã thu thập được 4 giống tảo có nguồn gốc từ các địa phương khác nhau: vi tảo Nannochloropsis oculata, vi tảo Isochrysis galbana, vi tảo Chaetoceros muelleri, vi tảo Chaetoceros calcitrans. Đây là các giống tảo giàu dinh dưỡng, có kích thước phù hợp làm thức ăn cho nuôi ngao và có đặc tính sinh thái phù hợp điều kiện tự nhiên của tỉnh. Nhóm nghiên cứu đã bố trí các thí nghiệm để đánh giá khả năng sinh trưởng 4 chủng tảo biển này trong môi trường nước biển Nam Định, cụ thể là tại vùng nuôi trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng. Qua theo dõi, nghiên cứu và đánh giá, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn ra 2 loại chủng tảo

là vi tảo Nannochloropsis oculata, vi tảo Isochrysis galbana có sự sinh trưởng, phát triển tốt nhất để sử dụng cho quy trình sản xuất tảo sinh khối làm thức ăn cho ngao. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng khẳng định khả năng sử dụng nước biển Nam Định để nuôi cấy chủng tảo trên là hoàn toàn khả thi, có triển vọng áp dụng trong điều kiện thực tế. Nhóm nghiên cứu cũng bố trí 3 thí nghiệm xác định tỷ lệ, liều lượng sử dụng thức ăn tươi sống từ chủng tảo Nannochloropsis oculata, Chaetoceros calcitrans và phối hợp giữa 2 loại cho các giai đoạn nuôi ngao giống với quy mô bể 100 lít tại một trại sản xuất ngao giống ở xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) để xây dựng quy trình kỹ thuật sử dụng tảo giàu dinh dưỡng làm thức ăn nuôi ngao giống. Kết quả thí nghiệm cho thấy sử dụng kết hợp 2 giống tảo tuyển chọn Nannochloropsis oculata, Chaetoceros calcitrans làm thức ăn cho ngao giống giúp ngao phát triển nhanh hơn, tăng tỉ lệ sống của ấu trùng ngao hơn so với sử dụng riêng từng loại tảo cũng như đối chứng là nuôi tảo tự nhiên.

Hiện nay người nuôi ngao sử dụng thức ăn tự nhiên là chủ yếu. Việc có sản phẩm thức ăn hiệu quả, giá thành rẻ do sản xuất từ nguồn tảo biển trong nước sẽ đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của thị trường. Sau gần 2 năm thực hiện, Đề tài "Nghiên cứu tuyển chọn, lưu giữ và nhân nuôi sinh khối một số loài tảo biển giàu dinh dưỡng làm thức ăn nuôi ngao giống trên địa bàn tỉnh Nam Định" đã xây dựng quy trình nuôi tảo biển giàu dinh dưỡng để sử dụng, để vận hành có tính khả thi cao, ứng dụng trong thực tế sản xuất thức ăn phục vụ nuôi ngao bền vững tại các cơ sở nuôi ngao, hàu của tỉnh./.

Bài và ảnh: NGỌC ÁNH



Chế biến ngao xuất khẩu tại Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam, Cụm công nghiệp An Xá (thành phố Nam Định).

Nghĩa Hưng tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để phát triển sản xuất, kinh doanh; dẫn đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Huyện ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện, chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của huyện. Đã hoàn thành và phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 của 3 nhà máy Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh; hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã giai đoạn 2021- 2030; rà soát tham gia ý kiến vào quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch vùng tỉnh Nam Định... Đồng thời huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện, đặc biệt đã hoàn thành GPMB các dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường bờ ven biển; Cầu đường bộ qua Ninh Bình tại xã Nghĩa Hải; Các khu dân cư tập trung tại 3 xã, thị trấn: Quý Nhất, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn. Quy

bảo tính kết nối liên hoàn mạng lưới giao thông và 8 tuyến đường huyện 100% trải nhựa, mặt đường rộng 5,5-12m. Ngoài ra, hệ thống đường liên xã, trục xã, đường thôn xóm được rải nhựa, bê tông hoá 100% đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. Các tuyến đường được hoàn thành và đưa vào khai thác không chỉ tạo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông mà còn góp phần thúc đẩy giao thương giữa các địa phương trong huyện và liên kết vùng với các huyện khác trong tỉnh. Thời gian qua huyện đã đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới được 8 tuyến đường trục huyện với tổng chiều dài gần 38km, tổng kinh phí đầu tư trên 192,7 tỷ đồng; 55,25km đường trục xã với tổng kinh phí đầu tư trên 284,6 tỷ đồng; 72km đường thôn xóm với tổng kinh phí 75 tỷ đồng. Năm 2022, giá trị sản xuất xây dựng cơ bản (giá so sánh năm 2010) của huyện ước đạt 2.863 tỷ đồng, đạt 124,52% so cùng kỳ; tính theo giá hiện hành đạt 4.193 tỷ đồng, bằng 128,5% so cùng kỳ. Nhờ đó, trong năm 2022 tốc độ phát triển giá trị sản xuất của các ngành kinh tế ước đạt 10,56%; thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 65 triệu đồng/năm.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2023 huyện Nghĩa Hưng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra. Quản lý và thực hiện nghiêm quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội định hướng đến năm 2030 của huyện và các xã, thị trấn; hoàn thành lập quy hoạch chung xây dựng các xã đến

năm 2030; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030; lập quy hoạch chi tiết một số khu dân cư tập trung trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác GPMB; đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các dự án đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời tích cực, chủ động tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; duy trì và phát triển các nghề truyền thống, phát triển các nghề mới tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu đó, huyện đã phê duyệt kế hoạch phân bổ trên 258,6 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách Nhà nước. Trong đó phân bổ trên 187,8 tỷ đồng cho các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư trên địa bàn huyện; phân bổ trên 84,7 tỷ đồng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách huyện và bổ sung có mục tiêu của ngân sách cấp trên cho các dự án đầu tư của huyện.

Năm 2023 huyện phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu: tốc độ phát triển giá trị sản xuất của các ngành kinh tế tăng từ 10,5%; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực (giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm còn 17,5%; công nghiệp - xây dựng cơ bản và dịch vụ tăng lên 82,5%); tốc độ tăng trưởng các ngành: công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt 17,2%, dịch vụ đạt 7,5%; thu nhập bình quân đầu người tăng lên 67 triệu đồng/năm./.

Chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức XTTM, doanh nghiệp, hợp tác xã, thúc đẩy phát triển ngoại thương và thương mại trong nước, góp phần tái cơ cấu ngành Công Thương.

Để đáp ứng yêu cầu CĐS trong hoạt động XTTM, tháng 4-2022, UBND tỉnh đã phê duyệt "Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và CĐS trong hoạt động XTTM giai đoạn 2021-2030". Đề án tập trung vào 4 nội dung cơ bản gồm: Nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng CNTT và CĐS trong hoạt động

số. Để thực hiện mục tiêu này, Sở Công Thương đã tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và CĐS trong XTTM. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các huyện, thành phố từng bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu XTTM địa phương; hỗ trợ, phát triển và áp dụng các nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các nền tảng thương mại điện tử và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, CĐS cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức XTTM và doanh nghiệp trên địa bàn. Hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thực

Chuyển đổi số TRONG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI



Sản phẩm cá trạch khô nhiều của Công ty TNHH Thịnh Ca, thị trấn Quý Nhất (Nghĩa Hưng) được hỗ trợ xúc tiến thương mại trực tuyến trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Nam Định.

XTTM; xây dựng hệ sinh thái XTTM số thống nhất, phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật, đảm bảo khả năng vận hành thông suốt, kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu. Hỗ trợ các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu kết nối, tổ chức và tham gia nền tảng hệ sinh thái XTTM số; hoàn thiện cơ chế chính sách ứng dụng CNTT và CĐS trong hoạt động XTTM. Mục tiêu cụ thể là phải xây dựng được khung cơ sở dữ liệu chuyên ngành XTTM nhằm phục vụ kết nối liên thông với hệ sinh thái XTTM số quốc gia. 20% tổ chức XTTM và gần 100 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng CNTT và CĐS và bảo đảm an toàn thông tin. 100% thủ tục hành chính lĩnh vực XTTM đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến năm 2025 có 50% tổ chức XTTM, trên 100 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên hệ sinh thái XTTM số và 50% số doanh nghiệp này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành XTTM và 2 ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh kết nối, liên thông với hệ sinh thái XTTM số. 10% dịch vụ kết nối thị trường được tổ chức trên nền tảng internet, hỗ trợ trên 100 lượt doanh nghiệp tham gia hệ sinh thái XTTM số. 30% tổ chức XTTM và trên 300 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã được tập huấn ứng dụng CNTT và CĐS và bảo đảm an toàn thông tin. 30% tổ chức XTTM và trên 300 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với hệ sinh thái XTTM

hiện việc phân phối hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử uy tín trong nước và của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến công và XTTM đã hỗ trợ gần 100 doanh nghiệp tham dự 20 sự kiện kết nối XTTM cung cầu hàng hóa ở cả trong và ngoài nước. Tiêu biểu hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiếu tỉnh Bắc Giang theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Sở Công Thương; kết nối, hỗ trợ 10 doanh nghiệp dệt may của tỉnh tham gia khóa tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận thị trường xuất khẩu và doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế ngành dệt may năm 2022 do Cục XTTM và Tổ chức XTTM Canada (TFC Canada) tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng zoom. Tại các chương trình kết nối cung cầu hàng hóa, XTTM, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và XTTM đều lồng ghép với các hoạt động CĐS như: Thanh toán quét mã QR code; đặt hàng trực tiếp qua các sàn thương mại điện tử; hướng dẫn, định hướng người dân phương thức đặt hàng, hình thức thanh toán thông qua môi trường internet khi mua sản phẩm... Chị Vũ Thị Phương, đại diện Công ty TNHH Thủy sản Hải Thịnh, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) cho biết: Công ty chuyên sản xuất nước mắm truyền thống và các sản phẩm từ mắm như mắm tôm, mắm tép. Cơ sở đạt chứng nhận HACCP, trung bình mỗi năm Công ty sản xuất 200 nghìn lít nước mắm và 200 tấn mắm tôm, mắm tép. Sản phẩm nước mắm truyền thống của Công ty đã đạt giải thưởng "Sản phẩm tin cậy năm 2016" do Hội Sở hữu trí tuệ (Xem tiếp trang 4)

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯƠNG

THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH

Về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội xuân 2023

Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất của các cơ quan, tổ chức và nhân dân là rất lớn, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội xuân 2023. Để đảm bảo cho việc cung cấp điện được liên tục, ổn định, phòng tránh các nguy cơ cháy nổ và tai nạn điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Nam Định đề nghị quý khách hàng sử dụng điện thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa sau:

1. Không dùng cầu nêu, không quảng ném, bắn các loại pháo giấy có dây trắng kim loại gần đường dây điện và trạm điện. Không thả đèn trời, thả diều, các loại đồ chơi vật bay, không câu cá tại khu vực có đường dây điện và trạm điện.
2. Không làm các việc vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Phải đảm bảo khoảng cách từ phương tiện, thiết bị, dụng cụ làm việc đến đường dây điện trên 6m đối với cấp điện áp đến 35kV và trên 4m đối với cấp điện áp 110kV.
3. Tránh tụ tập đông người, che lều quán bán hàng tại cột điện và gần trạm điện.
4. Không leo trèo lên cột điện, tủ điện, công trình điện hoặc làm bất cứ việc gì khác gây ảnh hưởng đến vận hành của lưới điện.
5. Không câu móc điện trực tiếp trên đường dây để sử dụng; Không tự ý kéo dây ra khu vực lộ, gây chập cháy, mất an toàn cho khu vực lộ hội.
6. Dây dẫn điện phải sử dụng loại dây

được bọc cách điện, tránh xước hở, tiết điện dây phù hợp với phụ tải, đầu nối đúng kỹ thuật và đảm bảo mỹ quan.

7. Hạn chế sử dụng đồng thời đồ dùng điện có gia nhiệt và công suất lớn như: Bếp điện, bếp từ, ấm điện, bàn là... để tránh phát nhiệt gây cháy và quá tải dây điện cục bộ. Sử dụng điện tiết kiệm và tắt các thiết bị điện không cần thiết để đảm bảo an toàn và phòng ngừa chập cháy.

8. Trường hợp nếu có người bị điện giật thì hô hoán để mọi người đến cứu giúp. Nếu đang điện công đình với người thì phải nhanh chóng cắt nguồn điện hoặc dùng vật có cách điện để tách dây điện khỏi người sau đó mới cứu chữa nạn nhân và gọi điện cho y bác sĩ hoặc cơ quan y tế gần nhất. Tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào người nạn nhân khi chưa tách khỏi nguồn điện vì người cứu cũng sẽ bị điện giật.

9. Khi phát hiện có nguy cơ cháy, nổ xảy ra tại đường dây điện, trạm điện phải hô hoán báo động cho mọi người biết để mau chóng di chuyển ra khu vực an toàn. Đồng thời bằng mọi cách nhanh nhất thông báo tới Ban tổ chức lễ hội, Điện lực sở tại, chính quyền địa phương, công an PCCC (114) hoặc gọi điện thoại tới trung tâm chăm sóc khách hàng ngành Điện (19006769).

Nhân dịp bước sang năm mới 2023, Công ty Điện lực Nam Định xin gửi tới toàn thể quý khách hàng sử dụng điện một năm mới An Khang - Hạnh phúc, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH

KHỞI SẮC VÙNG QUÊ BIỂN GIAO TH

Những ngày đầu xuân, chúng tôi về vùng quê biển Giao Thủy. Xe lăn bánh êm ru trên con đường thềm nhựa asphalt qua tuyến đường bộ ven biển và nổi tới tận mặt nước các xã vùng chôn sống. Bao quanh những ngôi biệt thự, nếp nhà khang trang rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân. Trên biển, tàu thuyền hải sản đầy khoang tập nập về bến cùng niềm vui, phấn khởi của ngư dân, sau những ngày đánh bắt.

Đồng chí Đoàn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy cho biết: Bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện xác định mũi đột phá đó là: Tập trung phát triển kinh tế biển, sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, góp phần xây dựng huyện Giao Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, khóa XXV đã ban hành nghị quyết về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế biển năm 2025; triển khai các Đề án về phát triển thủy sản bền vững và phát triển du lịch huyện Giao Thủy; chú trọng rà soát, quy hoạch phát triển thủy sản; tập trung quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các cụm công nghiệp, du lịch, dịch vụ ven biển, ven sông; nâng cao hiệu quả nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản... tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay huyện đã quy hoạch 13 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, trong đó chủ yếu là các cụm công nghiệp ven biển và 6 khu công nghiệp. Trong đó Khu công nghiệp Hải Long với diện tích trên

1.100ha đang được tập đoàn VSIP (Singapore) nghiên cứu, đầu tư. Huyện nâng cấp đô thị Quất Lâm lên đô thị loại IV, xây dựng hoàn thiện mới 2 thị trấn Đại Đồng và Hoàn Nha. Mở rộng thị trấn Ngô Đồng về phía tây nam. Những tiềm năng, thế mạnh của huyện sẽ được phát huy hiệu quả hơn nữa khi tuyến đường bộ ven biển, kết nối với Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh được hoàn thiện và tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (quy mô 100 mét ngang) được xây dựng, hoàn thành trước năm 2025. Cùng với đường tác quy hoạch, công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong đó huyện đã tập trung kêu gọi, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; du lịch ven sông Hồng; du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy; du lịch nghỉ dưỡng Giao Phong; du lịch tắm biển Quất Lâm. Bước đầu đã có nhiều nhà đầu tư có tiềm năng, thế mạnh cả về nguồn lực, công nghệ về

tim hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn huyện. Trong đó có 6 cụm công nghiệp, 1 khu công nghiệp được Tỉnh ủy có văn bản đồng ý về chủ trương. Tập đoàn Trường An chủ trì đang đề xuất, nghiên cứu đầu tư khu du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng khu vực Quất Lâm với quy mô trên 1.000ha (chủ yếu đầu tư dự kiến trên 50 nghìn tỷ đồng. Trong lĩnh khai thác, nuôi trồng thủy hải sản, toàn huyện đã có trên 1.000 cơ sở nuôi trồng thủy hải sản với diện tích trên 5.152ha, hiện đã có gần 100 trang trại, cơ sở sản xuất ngao giống và nhiều loại giống thủy sản mặn lợ khác, không chỉ đáp ứng nhu cầu về giống tại địa phương mà còn cung ứng cho nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Huyện đang duy trì 671 chiếc tàu đánh bắt thủy sản với trên 100 nghìn CV. Năm 2022, sản lượng thủy sản đạt 68.203 tấn (trong đó nuôi trồng 51.889 tấn, khai thác 16.314 tấn), tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho người dân. Cùng với khai thác, nuôi trồng thủy hải sản, huyện cũng chú trọng phát triển du lịch

biển với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả như đã ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình về phát triển du lịch trong từng giai đoạn. Khuyến khích người dân đầu tư, phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó nhiều địa danh như Vườn quốc gia Xuân Thủy - địa danh Ramsar của Việt Nam; bãi biển Quất Lâm; Bảo tàng đồng quê (Giao Thủy); du lịch cộng đồng (Giao Xuân)... đã thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tham gia trải nghiệm. Ngoài ra huyện còn có diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng lớn với hệ động, thực vật phong phú và quý hiếm cùng nền văn hóa mở đất tiêu biểu của cư dân đồng bằng châu thổ sông Hồng với hàng trăm di tích, công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc là điều kiện thuận lợi để nghiên cứu khoa học và phát triển các loại hình du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Điểm nhấn quan trọng ở vùng chân sóng Giao Thủy đó là việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả tích cực.

Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện đã có 17/22 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, bằng 77,27% số xã, thị trấn. Xã Giao Phong đã được UBND tỉnh công nhận đạt xã NTM kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục năm 2022; UBND huyện quyết định công nhận 29 xóm, tổ dân phố đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021. Toàn huyện có 58 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao cấp tỉnh trở lên. Huyện Giao Thủy phấn đấu trở thành huyện NTM nâng cao trước năm 2025 và trở thành huyện NTM kiểu mẫu trước năm 2030.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các giải pháp đồng bộ, lộ trình cụ thể, sát với thực tế sẽ là "đòn bẩy" đưa huyện Giao Thủy trở thành một cực phát triển của tỉnh, trở thành vùng kinh tế động lực, có bước phát triển nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tích cực. Đến nay Giao Thủy đã xây dựng được một nền kinh tế phát triển với tốc độ khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp. Năm 2022 thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 348 tỷ đồng; tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 3.910 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội giảm còn 0,59%. Chính sách xã hội được quan tâm, chăm lo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến rõ nét. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững./



Cảnh quan thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy).

Ảnh: HOÀNG TUẤN

VĂN TRỌNG

Tờ chuyện với các cụ cao niên ở xã, chúng tôi được biết: Xuân Trung thuộc vùng Trà Lũ xưa, do cư dân từ nhiều nơi về đây khai phá, cải tạo bãi bồi ngập mặn mà thành làng xóm. Công cuộc thủy đấu tranh với thiên nhiên ấy đã rèn nên người Xuân Trung cần cù, chịu khó, hiểu học và yêu từng tấc đất của quê hương, đất nước. Ngay từ những ngày đầu cách mạng, nhiều người con của Trà Lũ như các đồng chí Đỗ Hàm, Đỗ Thịnh, Lê Phối đã sớm giác ngộ cách mạng và liên lạc với tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, tích cực truyền bá tư tưởng yêu nước, tham gia khởi nghĩa. Tháng 12-1946, chi bộ Đảng đầu tiên của Trà Lũ được thành lập với 3 đồng chí: Đinh Thiện Lận, Trần Quang Tiến

đổi, cách làm mạnh dạn, sáng tạo, phù hợp với thực tế của địa phương để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Đề tạo "buộc đột phá" phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng phát huy được tiềm năng thế mạnh với các nghề truyền thống, nhất là ngành kinh tế chủ lực dịch vụ vận tải thủy của xã để nâng cao thu nhập của người dân. Toàn xã hiện có trên 300 phương tiện tàu, thuyền vận tải các loại tải trọng từ 500 tấn trở lên, trong đó có trên 100 phương tiện 1.000 tấn trở lên, tham gia làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Các ngành nghề: cơ khí, tiểu thủ công nghiệp, mộc, may dân dụng được

Xuân về Xuân Trung

Những ngày đầu Xuân Quý Mão, chúng tôi về Xuân Trung (Xuân Trường) và mang theo những cảm nhận về sự đổi thay rõ nét một vùng quê giàu truyền thống cách mạng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Diện mạo làng quê ngày càng khang trang, sạch đẹp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Những mùa "quả ngọt" đang đến ngày càng nhiều với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây sau rất nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.



Làng quê Xuân Trung (Xuân Trường) hôm nay.

và Mai Văn Lý. Các đảng viên đã tuyên truyền giác ngộ cho nhân dân và phát triển đảng viên mở rộng ra các thôn, xóm, phát triển phong trào cách mạng ở địa phương. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Trà Lũ là một trong những địa bàn bị giặc thường xuyên tàn phá, đánh phá, chỉ bộ Đảng và nhân dân vừa tổ chức chiến đấu ngoan cường, vừa sản xuất, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trong công cuộc đổi mới, Xuân Trung đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ổn định và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Đảng chi Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Đảng bộ xã Xuân Trung hiện có trên 277 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ. Với phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thường xuyên tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng đến từng chi bộ, đảng viên, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phong trào của cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM với những bước

quan tâm phát triển, tạo nhiều việc làm cho người dân. Hiện, toàn xã có 5 cơ sở máy công nghiệp; trên 30 cơ sở chế tác mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, thu hút và tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập 5-7 triệu đồng/người/tháng. Xã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trong xã phát triển đa dạng ngành nghề kinh tế theo năng lực, trình độ kỹ thuật; hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật cho người dân làm kinh tế trang trại, gia trại, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, trồng rau sạch, rau an toàn, phát triển chăn nuôi hữu cơ... Đến nay, cơ cấu kinh tế của xã đang từng bước có sự chuyển dịch tích cực. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn (may, vận tải thủy, cơ khí) năm 2021 đạt 87%, năm 2022 đạt khoảng 91%. Việc khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển sản xuất đa dạng hóa ngành nghề đã tạo đà cho kinh tế - xã hội của xã có những bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao; đến nay thu nhập bình quân đầu người của Xuân Trung đạt 65 triệu đồng/năm.

Thực hiện phát triển kinh tế gắn với xây dựng NTM, Xuân Trung đã huy động được hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã từ nguồn ngân sách Nhà nước và xã hội hóa

(Xem tiếp trang 4)
Bài và ảnh: MINH TÂN

TIN THẾ GIỚI

Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào khóa IX đã xem xét và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone về việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm một số vị trí trong Chính phủ Lào.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào nhất trí điều động ông Bounchom Oubonpasert, Bộ trưởng Tài chính đi nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Savannakhet thuộc Trung Lào; điều động ông Viengsavath Siphandone, Bộ trưởng Công chính và Vận tải đi nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh

Luang Namtha thuộc Bắc Lào; điều động ông Daovong Phonkeo, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ đi nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Salavan thuộc Nam Lào.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào cũng nhất trí bổ nhiệm ông Santiphap Phomvihane, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet làm Bộ trưởng Tài chính, thay thế ông Bounchom Oubonpasert nhận công tác mới; bổ nhiệm ông Phonxay Sayasone, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan làm Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ, thay thế ông Daovong Phonkeo nhận công tác mới; bổ nhiệm ông Ngampaxong Muangmani làm Bộ trưởng Công chính và Vận tải, thay thế ông Viengsavath Siphandone nhận công tác mới./

(Tiếp theo trang 1)

giai đoạn mới trong năm nay, trong đó số ca nhập viện và tử vong sẽ giảm xuống mức thấp nhất có thể. Trước đó, vào tháng 12 các cố vấn của ủy ban chuyên gia WHO về tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng đã đánh giá hiện chưa phải là thời điểm để chấm dứt tình trạng khẩn cấp do tổ chức này chưa đánh giá được chính xác về các làn sóng lây nhiễm có thể xảy ra sau khi Trung Quốc bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt vào cuối năm 2022.

Lào luân chuyển nhân sự 3 vị trí bộ trưởng
Sáng 30-1, trong khuôn khổ cuộc họp thường kỳ tháng 1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các nhiệm vụ quan trọng trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Do đó, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nam Mỹ (Nam Trực) luôn quan tâm triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hội LHPN xã Nam Mỹ có 1.265 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 7 chi hội. Hội LHPN xã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, qua đó khẳng định vai trò của phụ nữ. Cụ thể hóa kế hoạch, ngay từ đầu năm, Hội LHPN xã triển khai các hoạt động theo từng tháng, từng quý; xây dựng các tiêu chí thi đua để hội viên phấn đấu; chú trọng thành lập mô hình các câu lạc bộ, tổ, nhóm. Đồng chí Phạm Thị Tuyết Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Mỹ cho biết: Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; các cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; "Rèn luyện phẩm chất đạo đức:

Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"... Cùng với đó, Hội LHPN xã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn kiến thức ngăn chặn bạo lực trẻ em, tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; thành lập các câu lạc bộ dinh dưỡng, xây dựng nhóm sinh kế; tổ chức cho chị em hội viên phụ nữ đi tham quan các mô hình chăn nuôi, làm kinh tế có hiệu quả ở địa phương. Ngoài ra, Hội đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về đề án sản xuất, phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng các loại vật tư phục vụ sản xuất... Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; tạo mọi điều kiện cho phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay, tổng số vốn từ các nguồn tín dụng hơn 8 tỷ đồng, cho 323 hội viên vay. Hội còn kết hợp với ngân hàng mở các lớp tập huấn về các biện pháp sử dụng nguồn vốn sao cho đúng mục đích và có hiệu quả.

Với các hoạt động thiết thực đã khơi dậy khả năng của chị em, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, khẳng định vị thế của phụ nữ. Nhiều hội viên đã đa dạng hóa các hoạt động phát triển kinh tế như trồng lúa, trồng cây cảnh

và các hoạt động dịch vụ... Tiêu biểu như gia đình chị Đào Thị Ly, thôn Trung Thành thu mua, sản xuất nhựa phế liệu với quy mô lớn, đầu tư nhiều thiết bị máy móc hiện đại như: máy bóc nhân, băng chuyền, máy nghiền, dàn máy rửa và máy li tâm tự động. Mỗi tháng cơ sở chị cung ứng khoảng 30-50 tấn hạt nhựa thô, đợt cao điểm lên đến 80 tấn cho các cơ sở làm cốc áo, dây chày kéo hay vải ni-lon... ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, góp phần giải quyết việc làm cho 15 lao động thường xuyên và 10 lao động thời vụ. Gia đình chị Trần Thị Tươi, thôn Đông Phú có hơn 1 mẫu vườn trồng các loại đào bích, đào phai, đào rừng phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán. Trước kia, diện tích nền trồng lúa nhưng hiệu quả thấp. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, Hội LHPN xã giới thiệu, chị Tươi đã nhận dạy vay vốn ngân hàng để chuyển đổi sản

phụ nữ xã Nam Mỹ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc

Phụ nữ xã Nam Mỹ

phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc



Chị Trần Thị Tươi, thôn Đông Phú, xã Nam Mỹ phát triển kinh tế từ nghề trồng đào.

xuất sang trồng đào. Nhờ chị nỗ lực và tích cực tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất mới, được Hội LHPN phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn quản lý vốn, kiến thức làm kinh tế gia đình nên kinh tế gia đình chị dần đi vào

ổn định và phát triển. Vào dịp Tết hàng năm, vườn đào cảnh của gia đình chị không chỉ đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tỉnh mà thu hút nhiều thương lái đến thu mua mang đi phục vụ thị trường trong cả nước. Từ trồng đào cảnh, mỗi năm gia đình chị Tươi thu nhập hàng

hạnh phúc, gìn giữ những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam; tập trung triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Phụ nữ Nam Mỹ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", giúp chị em phụ nữ xây dựng tổ ấm bình yên, gia đình phát triển bền vững, góp phần đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí của "hạnh phúc". Bên cạnh đó, Hội cũng tiếp tục nhân rộng những mô hình điển hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho hội viên học hỏi, từ đó làm thay đổi tư duy, giúp chị em chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình. Chỉ đạo các chi hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; tích cực tham gia các hoạt động chung tay vì cộng đồng... góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Qua những hoạt động thiết thực, sáng tạo đã giúp cho nhiều chị em phụ nữ xã Nam Mỹ có điều kiện để phát triển kinh tế xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./

Bài và ảnh: THANH HOA

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án tổ chức Lễ Khai ấn Đền Trần năm 2023

(Tiếp theo trang 1)

trọng tâm thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả; tạo không khí phấn khởi và khí thế mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy định tuyệt đối không đi lễ hội, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trong giờ hành chính. Về Lễ hội Khai ấn Đền Trần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Ban TVTU tổ chức hội nghị cho ý kiến về công tác tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần. Để lễ

hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn được nét đẹp, bản sắc văn hóa truyền thống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành phố Nam Định cần làm tốt công tác chuẩn bị cả phần lễ và phần hội; khắc phục tối đa những hạn chế của những lần tổ chức trước; chú trọng thực hiện tốt hoạt động vệ sinh môi trường trước, trong và sau Lễ Khai ấn. Các sở, ngành liên quan cùng chung sức làm tốt hơn mọi nhiệm vụ liên quan. Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với thành phố Nam Định trong việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho du khách và nhân dân địa phương tham dự lễ hội. Đồng thời chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội Khai ấn Đền Trần đến với đồng bào người dân và du khách./.

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2023

(Tiếp theo trang 1)

mức trợ cấp, người lao động chủ động đề nghị khám giám định lại sẽ phải tự chịu chi phí khám giám định.

Quy định mới về đóng lệ phí đăng ký thương trú, tạm trú

Từ 5-2, Thông tư 75/2022 của Bộ Tài chính có hiệu lực quy định mức đóng lệ phí đăng ký thường trú là 20 nghìn đồng/lần đăng ký nếu nộp hồ sơ trực tiếp, 10 nghìn đồng/lần đăng ký nếu nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Công dân đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cá nhân, hộ gia đình thì lệ phí là 15 nghìn đồng/lần đăng ký trực tiếp, 7.000 đồng/lần đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp tách hộ, đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách, mức đóng lệ phí lần lượt là 10 nghìn đồng/lần đăng ký trực tiếp, 5.000 đồng/lần đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Một số trường hợp được miễn lệ phí đăng ký gồm trẻ em là người dưới 16 tuổi; người cao tuổi là người từ đủ 60 tuổi trở lên; người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy

giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn...

Hỗ trợ người trồng lúa không thấp hơn 50% kinh phí

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, địa phương sẽ quyết định thực hiện các việc như hỗ trợ cho người trồng lúa: Sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Phần kinh phí còn lại để thực hiện các việc gồm phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp... Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-2-2023./.

Xử phạt 142 cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 1-2023, Bộ đã chỉ đạo các địa phương thực hiện thanh, kiểm tra 821 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp. Các địa phương đã xử phạt 142 cơ sở (chiếm 17,3%), với tổng số tiền 733,6 triệu đồng.

Trong tháng 1-2023, Bộ cũng đã chỉ đạo các đơn vị thực thuộc tổ chức lấy 44 mẫu thủy sản giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, kết quả không phát hiện mẫu vi phạm. Bộ cũng chỉ đạo các địa phương lấy 1.207 mẫu nông, lâm, thủy sản sau thu hoạch, phát hiện 20 mẫu vi phạm an toàn thực phẩm, chiếm 1,65%. Đối với các mẫu giám sát an toàn thực phẩm vi phạm, các cơ quan chức năng đã cảnh báo và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các địa phương tổ chức thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 382 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, kết quả 381 cơ sở đáp ứng quy định an toàn thực phẩm, chiếm 99,7%.

Việc thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

Miền Bắc sắp đón mưa xuân dài ngày, trời nồm ẩm

(Tiếp theo trang 1)

phổ biến 16-18 độ, vùng núi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Thủ đô Hà Nội từ mùng 2 đến 8-2, trời nhiều mây, có sương mù và mưa phùn vào đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 20-23 độ.

Dự báo về xu thế khí hậu tháng 2-2023,

(Tiếp theo trang 1)

thiếu đơn hàng, chỉ ký nhỏ giọt theo từng tháng. Bước sang năm nay, về cơ bản các đơn vị sản xuất vẫn có đơn hàng để duy trì lao động, tuy nhiên thời gian làm thêm giờ đã giảm đáng kể.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, mặc dù sản xuất, kinh doanh trong năm mới chưa mấy sáng sủa do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả đầu vào tăng, không mở rộng được thị trường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh quyết tâm vượt khó, nhanh chóng thích ứng với bối cảnh thực tế, đa dạng hóa sản phẩm, tiếp cận khách hàng qua sàn thương mại điện tử để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước cũng như những thị trường khó tính trên thế giới, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động trên địa bàn.

THÁI NGUYÊN Phấn đấu trồng mới, trồng lại 415ha chè

Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch trồng mới, trồng lại 415ha chè, tương

trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh khả năng tiếp tục hoạt động mạnh. Ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại vẫn còn xảy ra và cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực núi cao Bắc Bộ./.

TIN TRONG NƯỚC

ương năm 2022; phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt 262 nghìn tấn. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, hiện nay, tại các vườn ương trong tỉnh, bà con đang tiến hành giâm cành, với các giống chè chủ yếu gồm: LDP1, Long Vân, Phúc Tiên..., dự kiến cung cấp ra thị trường trên 26 triệu hom chè giống. Cùng với việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng chè, ngành Nông nghiệp khuyến cáo bà con từng bước chuyển dần sang sản xuất chè theo hướng hữu cơ, an toàn để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 22.200ha chè, trong đó diện tích chè được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP là trên 4.300ha, diện tích chè được công nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ là 65ha. Năm 2023, tỉnh phấn đấu nâng tổng diện tích chè sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn GAP, hữu cơ được cấp chứng nhận trên địa bàn tỉnh đạt 4.500ha trở lên./.

Báo chí phải nhanh, nhạy, chính xác, chuyên nghiệp, sát với thực tiễn hơn

(Tiếp theo trang 1)

cũng đã có nhưng trong một thế giới chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay cũng đặt ra những thách thức rất to lớn. Để đáp ứng yêu cầu này, các cơ quan báo chí phải đổi mới để có đủ sức mạnh, năng lực cạnh tranh với các loại hình, phương thức truyền thông mới, mạng xã hội... nhằm thu hút, đáp ứng được yêu cầu của độc giả - Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng cho rằng trước hết, báo chí phải nhanh, nhạy, chính xác, chuyên nghiệp, sát với thực tiễn hơn. Không chỉ đơn thuần thông tin, phản ánh, các cơ quan báo chí cần xây dựng đội ngũ có tính chuyên nghiệp, là những nhà lý luận, ngoại giao, kinh tế, nghệ thuật, công nghệ, chuyển đổi số. Thứ hai là phải làm rõ vấn đề cơ chế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa trong hoạt động báo chí. Cụ thể, các cơ quan báo chí phải xây dựng được nhiều tác phẩm, ấn phẩm; đầu tư nhiều

hình thức thể hiện, chuyển tải đa dạng, phong phú để trở thành "món ăn tinh thần hàng ngày" không thể thiếu của độc giả, không chỉ người dân mà cả các nhà quản lý.

Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với Chính phủ, các bộ, ngành, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan phải gắn bó hơn nữa với báo chí, "chọn mặt gửi vàng", là cầu nối để thông tin về định hướng, nhiệm vụ, công việc thuộc lĩnh vực quản lý tới người dân. Đồng thời, năm 2023, các cơ quan báo chí cần tập trung thực hiện tốt hoạt động lấy ý kiến, phản hồi của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), để xây dựng được một đạo luật mang tính chính trị, xã hội, kinh tế, ngoại giao..., đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, trở thành nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Xuân Trường

nỗ lực đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế

Năm 2023, huyện Xuân Trường phấn đấu tốc độ gia tăng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt 13,21%; tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp - thủy sản đạt 2,35%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng (giá so sánh 2010) đạt 11.627 tỷ đồng; giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 41,9 triệu USD. Để đạt mục tiêu

kế hoạch đề ra, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết, huyện đã phát động trên toàn địa bàn phong trào thi đua lao động sản xuất đầu xuân. Các doanh nghiệp làng nghề cơ khí đã khởi động sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân Quý Mão./.

(Tiếp theo trang 2)

Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao tặng; năm 2019, có 3 sản phẩm của Công ty đạt tiêu chuẩn OCOP. Trong đó sản phẩm nước mắm truyền thống đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Công ty thường xuyên được các Sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội nông sản sạch hướng dẫn tham gia các chương trình XTTM trực tiếp và trực tuyến. Sản phẩm mắm Tân Phú đang được bán tại hệ thống siêu thị Winmart, Winmart+, Qmart, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch (Sói Biển, Bắc Thủ, Tâm Đạt, Biggreen, UCA, Vorganica, Cleverfood...) tại Hà Nội và các đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Hiện tại ngoài phân phối trực tiếp, Công ty đã xây dựng Website riêng cho sản phẩm của mình và giới thiệu sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử Nam Định, Posmart.vn, Voso.vn... Do đó sản phẩm được nhiều người tiêu dùng tiếp cận. Việc thông tin đặt hàng, vận chuyển và quảng bá thương hiệu trực tuyến được thực hiện nhanh chóng, không

tốn thời gian, công sức. Doanh thu từ thương mại điện tử trong bán hàng cũng tăng từ 30-35% so với trước đây. Đây là kênh quảng bá thương hiệu sản phẩm quan trọng của Công ty và góp phần vào việc CDS trong sản xuất, kinh doanh đáp ứng xu thế của thị trường. Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công ty đẩy CDS trong hoạt động XTTM, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu XTTM số, biên soạn tài liệu, tuyên truyền về ứng dụng CNTT và CDS trong hoạt động XTTM làm thay đổi nhận thức, tu dưỡng đạo đức cho người dân, doanh nghiệp, tạo cầu nối bền vững, lâu dài cho hoạt động giao thương và đáp ứng xu thế phát triển trong thời đại 4.0

Tập trung triển khai thực hiện một số dự án không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

(Tiếp theo trang 1)

chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định, đặc biệt là các dự án trọng điểm, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị nhà đầu tư các dự án: Nhà máy thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng, Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định, Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Mỹ Thuận, Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Dệt may

Rạng Đông, Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bảo Minh mở rộng, Khu xử lý rác thải tại xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc), Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Đĩnh (Y Yên), Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Thanh Côi (Vụ Bản)... khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan đến triển khai các dự án đang đầu tư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường... Yêu cầu thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện, báo cáo tình hình triển khai dự án và các khó khăn vướng mắc (nếu có) để xem xét, giải quyết theo đúng quy định./.

Xuân về Xuân Trung

(Tiếp theo trang 3)

cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Doanh nghiệp, con em quê hương đi làm ăn xa thành đạt đã tri ân quê hương đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi với tổng trị giá trên 40 tỷ đồng. Tiêu biểu là Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang đầu tư xây dựng cầu Xuân Quang trị giá 6 tỷ đồng; trải nhựa Đường trục xã dài 800m, rộng 4,5-5m (trị giá khoảng 2,3 tỷ đồng). Tập đoàn quốc tế 5 sao đầu tư xây cầu Đồng Nhuệ, trị giá 12 tỷ đồng. Tập đoàn Nam Cường và tổ chức phi Chính phủ Hoa Kỳ đầu tư xây dựng 2 nhà 2 tầng 16 phòng học và các phòng chức năng cho Trường Tiểu học Xuân Trung...

Xã Xuân Trung là một trong những địa phương đứng trong tốp đầu của huyện về chất lượng giáo dục. Hệ thống đường trục xã, đường trục thôn đến đường đồng thôn, xóm đều được nhựa hoá, bê tông hoá và bảo trì hàng năm; trên tuyến đều lắp đèn

chiếu sáng hàng đêm. Hệ thống kênh mương thủy lợi cũng được kiên cố hóa đảm bảo phục vụ tưới, tiêu, đáp ứng yêu cầu sản xuất của nhân dân. Hệ thống điện, trạm y tế... đều đạt chuẩn theo tiêu chí NTM nâng cao. Tại các thôn, xóm, công trình nhà văn hóa, điểm vui chơi công cộng cũng được người dân đóng góp xây dựng. Cảnh quan môi trường nông thôn Xuân Trung ngày càng "sáng - xanh - sạch - đẹp"; nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Năm 2022, Xuân Trung hoàn thành xây dựng NTM nâng cao.

Mùa xuân về, Xuân Trung mang diện mạo mới đầy sức trẻ. Với bề dày truyền thống cách mạng, một nền tảng kinh tế - xã hội phát triển vững chắc, sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Xuân Trung đang vững bước trên con đường xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững, bình yên và đáng sống./.

Chuyển đổi số

TRONG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Sở Thông tin và Truyền thông, các sàn thương mại điện tử trong nước tham gia tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hoạt động thương mại điện tử. Đồng thời tham mưu với UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp CNTT và các đơn vị cung ứng dịch vụ XTTM trên địa bàn tỉnh tham gia vào hệ sinh thái XTTM số quốc gia./.

hiện nay. Lồng ghép các hoạt động ứng dụng thương mại điện tử trong khuôn khổ tổ chức các kỳ hội chợ, qua đó từng bước định hướng, hình thành thói quen sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong thời đại công nghệ số cho người dân, doanh nghiệp. Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Sở Thông tin và Truyền thông, các sàn thương mại điện tử trong nước tham gia tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hoạt động thương mại điện tử. Đồng thời tham mưu với UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp CNTT và các đơn vị cung ứng dịch vụ XTTM trên địa bàn tỉnh tham gia vào hệ sinh thái XTTM số quốc gia./.



Thời sự Quốc tế

Điểm sáng giữa suy thoái toàn cầu

Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 53 vừa diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ), một trong những nội dung chính của các cuộc thảo luận là xoay quanh vấn đề suy thoái kinh tế toàn cầu, kể cả ở các nước phát triển. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ nổi lên như một điểm sáng, theo nhận định của CNBC.

CNBC dẫn báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) cho hay, năm 2023 dự báo tăng trưởng GDP của Ấn Độ là 6,9%, đưa nước này trở thành một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất toàn cầu. Dự báo được đưa ra căn cứ trên thực tế rằng nền kinh tế Ấn Độ có khả năng phục hồi cao trước các cú sốc suy thoái toàn cầu. Theo đó, Ấn Độ có thể vượt qua Đức và Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong thập kỷ tới, đạt 10 nghìn tỷ USD vào năm 2035.

Quốc gia Nam Á này cũng có tham vọng trở thành một trung tâm sản xuất chip toàn cầu. Hiện nước này đã dẫn đầu thế giới về thanh toán kỹ thuật số và đang tìm cách phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo. Môi trường chính trị ổn định, cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư, kiểm chế lạm phát tốt, an ninh năng lượng và an ninh lương thực được bảo đảm, nền kinh tế quy mô lớn với nguồn nhân lực dồi dào khi Ấn Độ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm 2023... Tất cả các yếu tố đó là nền tảng cho một tương lai đầy hứa hẹn trong phát triển kinh tế ở quốc gia này.

Theo tờ The Times of India, sức mạnh của Ấn Độ chính là nền ngoại giao



Thủ tướng Ấn Độ (giữa) tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia tháng 11-2022.

độc lập. Là một thành viên trong Nhóm bộ tứ QUAD cùng với Mỹ, Nhật Bản và Australia, điều đó không ngăn cản Ấn Độ tham gia vào các cuộc tập trận quân sự với Nga cũng như duy trì nhập khẩu vũ khí và nhiên liệu từ Moscow. Dù vẫn còn những tranh chấp biên giới với Bắc Kinh, Ấn Độ luôn là một thành viên tham gia tích cực và sát cánh cùng Trung Quốc trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS).

Năm 2023 là một dấu mốc quan trọng với Ấn Độ khi nước này đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế

giới (G20). Với vai trò này, New Delhi có cơ hội đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình và củng cố cấu trúc và quản trị toàn cầu đối với tất cả vấn đề kinh tế lớn của thế giới. Là một nền tảng đa phương hàng đầu, G20 giữ một vai trò chiến lược trong việc bảo đảm sự thịnh vượng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong tương lai, bởi các quốc gia thành viên G20 chiếm tới hơn 85% GDP toàn cầu, 75% thương mại toàn cầu và 2/3 dân số thế giới. "Chức chủ tịch G20 mang đến cho Ấn Độ cơ hội

chưa từng có để kiểm tra sức mạnh và uy tín của mình trong việc giải quyết trật tự toàn cầu bị phân mảnh", tờ Politico nhận định. Ấn Độ đã lên kế hoạch tổ chức 200 cuộc họp của G20 trong nhiệm kỳ của mình, đưa quốc gia Nam Á này trở thành nhân tố quan trọng trong các chủ đề toàn cầu. G20 là cơ chế đa phương mạnh mẽ có thành viên bao gồm cả các nước phát triển và đang phát triển với mục đích thảo luận và đưa ra các giải pháp cho những thách thức quản trị toàn cầu. Ấn Độ - trong vai trò chủ tịch luân phiên G20 có thể giúp các thành viên củng cố sự đồng thuận về các vấn đề

toàn cầu quan trọng. New Delhi đã mạnh mẽ lên tiếng về nguyện vọng của các nước ở Nam bán cầu, vào thời điểm mà rất ít cường quốc có thời gian hoặc nguồn lực để hỗ trợ các quốc gia để bị tổn thương nhất, khi mà chính những cường quốc này cũng đang phải đối mặt với những thách thức nội tại chưa được giải quyết.

Các nhà hoạch định chính sách của Ấn Độ cũng đã nhấn mạnh vai trò mới nổi của Ấn Độ là động lực quan trọng thứ hai của tăng trưởng toàn cầu sau Trung Quốc. Tỷ trọng của GDP Ấn Độ trong GDP toàn cầu đã ở mức 7%, so với 18% của Trung Quốc và 16% của Mỹ. Đây được coi là điều thần kỳ bởi nó xảy ra vào thời điểm nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với "những cơn gió ngược" do giá năng lượng và lương thực tăng cao, cùng nhiều hệ lụy từ cuộc chiến Nga - Ukraine. Quỹ đạo kinh tế tăng tốc và ổn định cũng mang lại cho Ấn Độ một vị trí khác biệt trong nền chính trị toàn cầu hiện nay. Phương Tây, bất chấp những khác biệt với Ấn Độ về vấn đề Ukraine, vẫn tiếp tục can dự trực chất với New Delhi trong nhiều lĩnh vực. Trên thực tế, mối quan hệ của Ấn Độ với các nước phương Tây đã phát triển tích cực trong thời gian qua, khi mà phương Tây đánh giá được sự trỗi dậy của Ấn Độ với tư cách là một bên tham gia địa chính trị và địa kinh tế đáng tin cậy trong thế kỷ 21./.

HÀ PHƯƠNG